

ส่วนที่ ๒

บริบทที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์	บริบทที่เกี่ยวข้อง			
	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ แผนฯ ๑๒ ปี	นโยบาย จุดเน้น รมว. ศธ	นโยบายรัฐบาล
<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต</b></p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้</p>	<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓</b></p> <p>ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุข</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างสังคมการเรียนรู้</p>	<p>๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต</p>	<p>๘.สร้างโอกาสทางการศึกษา</p>	<p><b>นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา</b></p> <p>๔.๒ ปรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน</p> <p>๔.๔ พัฒนาคอนกทุกช่วงวัย</p> <p>โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>
<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล</b></p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. เร่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก บนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น</p> <p>๓. ส่งเสริมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการพัฒนาคอน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งองค์กรภายในและภายนอก</p>	<p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓</b></p> <p>ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุข</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างสังคมการเรียนรู้</p>	<p>๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล</p> <p>๒. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๓. ผลิตและพัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ</p>	<p>๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้</p> <p>๒. การผลิตและพัฒนาครู</p> <p>๓. การทดสอบ การประเมิน การประกันและการพัฒนา</p> <p>มาตรฐานการศึกษา</p> <p>๔. ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ</p>	<p><b>นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา</b></p> <p>๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้</p> <p>๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู</p> <p>๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน</p> <p>๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิ่น</p> <p>๔.๑๐ ปลุกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี</p>

บริบทที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์	บริบทที่เกี่ยวข้อง			
	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ แผนฯ ๑๒ ปี	นโยบาย จุดเน้น รมว. ศธ	นโยบายรัฐบาล
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒ ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา</p> <p>๓. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ ทันสมัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุข</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างสังคมการเรียนรู้ ที่เหมาะสม</p>	<p>๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา</p> <p>๕.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษา</p>	<p>๖. การบริหารจัดการ</p> <p>๕. ICT เพื่อการศึกษา</p> <p>๓. การทดสอบ การประเมิน การประกันและการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา</p>	<p>๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา</p>